

Kiên định các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội, hiện thực hóa khát vọng phát triển

18:58 20/07/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 19/7, Thành ủy Hải Phòng sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội 16 của Đảng bộ thành phố. Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy chủ trì. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; đại diện các Ban Xây dựng Đảng Trung ương. Về phía thành phố có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo HĐND; lãnh đạo UBND thành phố; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể; các địa phương, đơn vị...



Quang cảnh hội nghị Thành ủy Hải Phòng sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện các nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội 16 của Đảng bộ thành phố.

Nỗ lực, đổi mới thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, 3 đột phá, 3 trụ cột

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ 16 của Đảng bộ thành phố, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; nỗ lực đổi mới; dám nghĩ, dám làm; vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả nổi bật, ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của thành phố; được nhân dân tin tưởng, ghi nhận, đồng tình ủng hộ các chủ trương của thành phố.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt được coi trọng, với quyết tâm chính trị cao hơn, thái độ nghiêm khắc hơn; kết hợp hài hòa hơn giữa “xây” và “chống”; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức được chú trọng.

Các chủ trương, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác cán bộ được thực hiện nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả, có nhiều đổi mới phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng tiếp tục được quan tâm.

Thành ủy Hải Phòng đổi mới và tăng cường lãnh đạo công tác dân vận của Đảng, đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các mô hình “dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được triển khai đồng bộ, quyết liệt và bài bản. Phương thức lãnh đạo được đổi mới, toàn diện, tạo đồng bộ, nâng cao hiệu quả, tăng cường phân cấp, phân quyền. Sự phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhờ vậy, Hải Phòng thực hiện có hiệu quả và cơ bản bám sát các mục tiêu Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội 16 của Đảng bộ thành phố đề ra. 6 mục tiêu của nghị quyết được thực hiện với quyết tâm cao. Hải Phòng ngày càng khẳng định là thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại; là trọng điểm phát triển kinh tế biển, trung tâm du lịch quốc tế; hoàn thành các tiêu chí đô thị loại 1; đang phấn đấu cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá vào năm 2030; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng- an ninh được giữ vững; có tổ chức Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Về các chỉ tiêu, có 5/20 chỉ tiêu dự kiến đạt chỉ tiêu nghị quyết gồm; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý; tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật; kết nạp đảng viên; thành lập tổ chức đảng tại doanh nghiệp ngoài nhà nước và số hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

Có 8/20 chỉ tiêu dự kiến sẽ hoàn thành mục tiêu vào cuối nhiệm kỳ (năm 2025) gồm kim ngạch xuất khẩu; sản lượng hàng hóa thông qua cảng; số xã cơ bản đạt tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị; giải quyết việc làm; tỷ lệ lao động qua đào tạo, lao động có bằng cấp, chứng chỉ; tỷ lệ hộ nghèo; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Có 7/20 chỉ tiêu gặp nhiều thách thức, cần có các giải pháp đột phá mới có thể đạt mục tiêu Nghị quyết là tăng trưởng GRDP, tỷ trọng GRDP của Hải Phòng trong GDP cả nước và GDP vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; GRDP bình quân đầu người; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP); thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; tổng vốn đầu tư toàn xã hội; khách du lịch; tỷ trọng đóng góp của TFP vào GRDP.

Thành ủy Hải Phòng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả 3 đột phá. Đó là xây dựng, phát triển, hiện đại hóa đô thị Hải Phòng mang bản sắc đặc trưng riêng của thành phố cảng biển; tập trung cao cho công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; đẩy nhanh tốc độ phát triển, mở rộng không gian đô thị về 3 hướng đột phá.

Đồng thời, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, triển khai quyết liệt các thủ tục đầu tư, nhất là GPMB, sẵn sàng các điều kiện để thu hút làn sóng đầu tư mới; ưu tiên phát triển ngành công nghiệp chế tạo, chế biến, công nghiệp công nghệ cao để từng bước đưa Hải Phòng trở thành trung tâm công nghiệp lớn của cả nước. Cùng với đó, tập trung thực hiện các giải pháp phát triển du lịch, hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với biển đảo, các

di tích lịch sử, văn hóa...

Ngoài ra, Hải Phòng tập trung hoàn thành và đề nghị Thủ tướng phê duyệt các quy hoạch; hạ tầng giao thông, đô thị ngày càng hoàn thiện; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu phù hợp với quá trình đô thị hóa. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, y tế tiếp tục được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm. Cải cách hành chính công có chuyển biến mạnh mẽ, nhiều chỉ số nằm trong топ đầu cả nước. Công tác chuyển đổi số được đặc biệt quan tâm, đạt kết quả bước đầu...

Thẳng thắn nhận rõ những điểm nghẽn, khó khăn, thách thức

Thành ủy Hải Phòng thống nhất nhận định, mặc dù đạt nhiều kết quả quan trọng nhưng nghiêm túc đánh giá, qua nửa nhiệm kỳ, Hải Phòng còn nhiều hạn chế, yếu kém cả về công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế- xã hội. Do đó, ngay tại hội nghị, lãnh đạo thành phố, các ngành, các địa phương tập trung nhận diện những điểm nghẽn, khó khăn, thách thức để từ đó tìm giải pháp phấn đấu hoàn thành nghị quyết đại hội 16 ở mức cao nhất.

Theo đó, các đại biểu đã chỉ ra nhiều thách thức, khó khăn, vướng mắc trong công tác chính trị tư tưởng; tổ chức cán bộ; kiểm tra, giám sát; nội chính; dân vận và đề xuất giải pháp khắc phục.

Đồng thời phân tích, làm rõ nguyên nhân vì sao số thu ngân sách chưa theo kịp các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra tới 2025; thu hút khách du lịch khó hoàn thành chỉ tiêu; tiến độ xây dựng các KCN chậm; thiếu nhà ở công nhân, nhà ở xã hội; nhiều dự án trọng điểm triển khai chậm; đầu tư cho giáo dục, y tế, khoa học- công nghệ chưa tương xứng; công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao chưa theo kịp với yêu cầu phát triển...

Từ đó, Thành ủy chỉ rõ những nguyên nhân khách quan, chủ quan; rút ra 5 bài học kinh nghiệm và xác định 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về công tác xây dựng Đảng; 8 nhiệm vụ giải pháp về phát triển kinh tế- xã hội để phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu của nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16.

Thành ủy Hải Phòng đề nghị Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ thường xuyên quan tâm đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị, đặc biệt là việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc các bộ, ngành Trung ương; rà soát ban hành cơ chế chính sách để bảo đảm thực hiện thành công Nghị quyết và phù hợp với tình hình thực tiễn.



Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu yêu cầu khắc phục ngay những điểm nghẽn cản trở sự phát triển của thành phố

Đồng thời đề nghị Trung ương chỉ đạo sớm triển khai các nội dung cụ thể để thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 23-11-2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng- an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đề nghị Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương sớm nghiên cứu, xem xét giải quyết đối với 41 kiến nghị của thành phố Hải Phòng trên các lĩnh vực Kế hoạch và đầu tư, Công nghiệp, Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Tài nguyên, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Y tế, Nông nghiệp và nông thôn nhằm tháo gỡ các khó khăn, hạn chế, tạo đà cho thành phố tiếp tục phát triển.

Kiên định các chỉ tiêu, hiện thực khát vọng phát triển

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy nêu rõ: từ đầu nhiệm kỳ đến nay, do nhiều yếu tố khách quan và cả chủ quan, những cơ sở để xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thời điểm đầu nhiệm kỳ đến nay đã có nhiều thay đổi căn bản. Cụ thể là dịch bệnh COVID-19 đã tác động nặng nề đến kinh tế, nhất là giao thông và du lịch, đình trệ hoàn toàn trong hơn 2 năm; xung đột Nga - Ukraine, cùng với lạm phát, suy thoái kinh tế tác

động trực tiếp đến các chỉ tiêu về xuất, nhập khẩu, thu hút FDI, tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp xuất khẩu....Tuy nhiên, theo đồng chí Bí thư Thành uỷ, với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương; sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố, Hải Phòng đã cơ bản bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố và Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị đã đề ra, với nhiều kết quả quan trọng, toàn diện.

Đồng chí Bí thư Thành uỷ phân tích, làm rõ một số khó khăn trong thực hiện nghị quyết đại hội, nhất là 7 chỉ tiêu gặp nhiều thách thức và chỉ đạo cần có giải pháp quyết liệt, đột phá để hoàn thành.

Đồng chí Bí thư Thành uỷ nhấn mạnh, để củng cố quyết tâm từ cơ sở, thống nhất đồng lòng trong từng cán bộ, đảng viên, từng cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị chung, Thành uỷ yêu cầu nhất quán quan điểm giữ nguyên các mục tiêu, chỉ tiêu đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra để tiếp tục triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ, với quyết tâm chính trị cao nhất của cả hệ thống chính trị; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành vượt qua mọi khó khăn, thách thức để nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết.

Đồng chí Bí thư Thành uỷ cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ đề ra. Đồng thời nhấn mạnh 5 vấn đề cần tập trung cao thực hiện cả về công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế- xã hội, đặc biệt là công tác cán bộ; giao nhiệm vụ, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá cán bộ.

Về một số nhiệm vụ cấp thiết, cần tập trung chỉ đạo từ nay đến hết nhiệm kỳ, đồng chí Bí thư Thành uỷ nêu rõ tìm mọi giải pháp để đạt và vượt chỉ tiêu về thu ngân sách, đặc biệt là thu nội địa; nâng cao tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân nói chung và doanh nghiệp gốc Hải Phòng nói riêng; khẩn trương thu hút và đầu tư các khu, Cụm Công nghiệp đã được quy hoạch; thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam thành phố Hải Phòng trước năm 2025, đồng thời nghiên cứu quy hoạch và phát triển cảng Nam Đồ Sơn trước năm 2030.

Cùng với đó, hoàn thành các dự án hạ tầng quan trọng như: Dự án đầu tư xây dựng Nhà ga hành khách số 2, Dự án mở rộng sân đỗ máy bay - Giai đoạn 2 và Dự án đầu tư xây dựng Nhà ga hàng hóa Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi; đường bộ cao tốc ven biển; các bến thuộc Cảng nước sâu Lạch Huyện (từ bến số 3 đến 12 theo quy hoạch).

Đồng chí Bí thư Thành uỷ chỉ đạo ưu tiên thu hút đầu tư cơ sở đào tạo nhân lực chất lượng cao

(nhất là về lĩnh vực công nghệ cao); trung tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ R&D; đầu tư khu công nghiệp chuyên sâu; hoàn thành và triển khai Đề án tổng thể về đào tạo nghề cho lao động.



Các đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành Ủy; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị

Đồng thời hiện thực hóa quan điểm: nhân dân phải là chủ thể xây dựng và thụ hưởng thành quả của phát triển kinh tế, thông qua việc đầu tư đúng mức cho giáo dục và hệ thống y tế; quan tâm tới chuyển đổi số (chính quyền số, kinh tế số, xã hội số), xây dựng đô thị thông minh, văn minh; các sản phẩm du lịch, sản phẩm nông nghiệp; chính sách phát hiện, thu hút nhân tài...

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng giao nhiệm vụ phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu 15.400 căn nhà ở xã hội Thủ tướng Chính phủ giao với phương châm “đồng bộ, tiện nghi, vừa túi tiền với khả năng chi trả của đa số người dân”; đầu tư nhà máy xử lý rác theo công nghệ hiện đại, giải quyết cơ bản tình trạng rác thải xử lý bằng biện pháp chôn lấp; kéo giảm tỷ lệ vi phạm pháp luật, đặc biệt là về giao thông và trật tự xã hội; khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông giữa đảo Cát Bà và đất liền; hoàn thành chuyển giao một số cơ sở nhà, đất của các bộ, ngành Trung ương về thành phố để thu hút đầu tư, phát triển du lịch Đồ Sơn.

Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ thành lập thành phố Thủy Nguyên; nâng cấp huyện An Dương thành quận; sắp xếp địa giới hành chính An Dương, Hồng Bàng...

Về công tác cán bộ, thành phố tiếp tục kiện toàn đủ các vị trí lãnh đạo sở, ngành, địa phương còn đang thiếu hoặc điều chuyển một số vị trí công tác đối với một số đồng chí có biểu hiện hơi quá sức (thể hiện thông qua kết quả công việc); thực hiện công tác rà soát, đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ tiếp theo; rà soát, lựa chọn một số đồng chí cán bộ trẻ, được quy hoạch, có triển vọng phát triển để đào tạo, bồi dưỡng thông qua việc đưa đi địa phương hoặc sang các lĩnh vực mới (có thể bằng hình thức luân chuyển hoặc điều động).

Cùng với đó, xử lý nghiêm các trường hợp tổ chức, cá nhân gây mất đoàn kết, hoặc vi phạm nguyên tắc Đảng, vi phạm pháp luật, chấp hành không nghiêm chỉ đạo của cấp trên; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực Trung ương theo dõi, chỉ đạo. Tinh thần là xử lý ngay và nghiêm những vi phạm mới.

Trọng Hồng

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/kien-dinh-cac-muc-tieu-cua-nghi-quyet-dai-hoi-hien-thuc-hoa-khat-vong-phat-trien>